



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
ที่ ขร ๘๒๘๐๑ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  
เรื่อง แจ้งมาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ  
ถึง หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ทุกคน

ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ภารกิจตามมิติ ๒.๕ ๒.๕.๑ กำหนดให้ดำเนิน (๒) มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงาน ให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจาก การทุจริต เพื่อปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ในฐานะหน่วยรับตรวจ จึงกำหนด มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี โดยให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๒. กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้ว แต่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ให้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

/๓. ในกรณี...

๓. ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบ ได้ตรวจสอบพบการทุจริต ซ้ำมูลความผิดหรือกรณี  
มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ให้ดำเนินการทางวินัย  
และทางอาญา ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เทียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการ แจ้งมาตรการที่กำหนดให้พนักงานส่วนตำบลและ  
พนักงานจ้าง ทราบและกำกับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

~~(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)~~  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

(นายเผ่าพันธ์ อินทร์ธรรมบัณฑิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ทราบ

(นายอุทัย ทะวะดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ทราบ

(นางสาวกมลวรรณ ว่างมณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอรธวุฒิ แผ่นทอง)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทราบ

(นายธมลชัย ชัยสุวรรณ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

๒๐๒๓-๑๕๕